

คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับสิทธิการรักษาของนักศึกษา มข.

คำถาม	คำตอบ
<p>1. นักศึกษาอายุยังไม่ถึง 20 ปี ผู้ปกครองรับราชการเมื่อเจ็บป่วยนักศึกษาจะต้องใช้สิทธิอะไร และนักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร</p>	<p>การใช้สิทธิรักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษาอายุยังไม่ถึง 20 ปี และมีผู้ปกครองเป็นข้าราชการ/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ</p> <p>1.1 เมื่อเจ็บป่วยนักศึกษาต้องใช้สิทธิตามผู้ปกครอง</p> <p>1.2 การจ่ายค่ารักษาพยาบาล มีให้เลือก 2 ช่องทาง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ถ้ามีบัตรจ่ายตรงกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้ใช้สิทธิจ่ายตรงไม่ต้องสำรองจ่าย 2) ถ้ายังไม่ทำบัตรจ่ายตรงกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นักศึกษาต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วนำไปเสร็จรับเงินไปให้ผู้ปกครองเบิกค่ารักษาคืน <p>การทำบัตรจ่ายตรงกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีแนวทางดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำบัตรจ่ายตรงได้เฉพาะนักศึกษาที่มีผู้ปกครองเป็นข้าราชการหรือสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำหรับสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สำรองจ่ายแล้วนำไปเสร็จไปเบิกคืน 2. การติดต่อทำบัตรจ่ายตรง ให้ยื่นบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มที่ งานเวชระเบียนและสถิติ ชั้น 2 ตรงข้ามอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวัน เวลาราชการ นักศึกษาจะใช้สิทธิจ่ายตรงได้หลังยื่นเรื่อง 3-4 สัปดาห์
<p>2. นักศึกษา อายุเกิน 20 ปี ถ้าต้องการมีบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ต้องทำอย่างไร</p>	<p>2. นักศึกษาที่ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการกับผู้ปกครองเมื่ออายุเกิน 20 ปีและต้องการใช้สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้ติดต่อขอทำบัตรทองที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : PCU) ซึ่งมี 2 หน่วย ได้แก่ PCU นักศึกษา มข. ที่ทำการอยู่หลัง Complex และ PCU 123 มข. ที่ทำการอยู่หลังหอ 8 หลังในวันราชการ เวลา 08.00 – 20.00 น. หรือ งานเวชระเบียนชั้น 2 ตรงข้ามอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวัน เวลาราชการ</p>
<p>3. เมื่อนักศึกษา อายุเกิน 20 ปี ไม่ทำบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ต้องทำอย่างไร</p>	<p>3. นักศึกษาที่ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเมื่ออายุเกิน 20 ปี สิทธิเบิกจ่ายตรงตามผู้ปกครองได้จะหมดไป ถ้านักศึกษาไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สิทธิการรักษาจะขึ้นเป็นสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลที่นักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่โดยอัตโนมัติ (เป็นบัตรทองนอกเขตโรงพยาบาลศรีนครินทร์) เมื่อนักศึกษาไปรับบริการสุขภาพที่ PCU ครั้งแรกจะได้รับการสงเคราะห์ค่ารักษา แต่การใช้บริการครั้งต่อไปจะถูกเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง ดังนั้น ให้นักศึกษาที่หมดสิทธิเบิกกับผู้ปกครองหรือเป็นสิทธิบัตรทองนอกเขต ให้ติดต่อทำบัตรทอง/ย้ายสิทธิบัตรทอง (ไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน) ที่ PCU 123 มข. หรือ PCU นักศึกษา มข. ในวันราชการเวลา 08.00 – 20.00 น. หรืองานเวชระเบียนและสถิติ ชั้น 2 ตรงข้ามอาคาร อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวัน เวลาราชการ</p>

คำถาม	คำตอบ
<p>4. ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ทำอย่างไร ต้องใช้ พ.ร.บ. คู่มครองผู้ประสบภัยจากรถ ก่อนหรือไม่</p>	<p>4. ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ตามกฎหมาย ทุกคน ต้องเบิกจาก พ.ร.บ. คู่มครองผู้ประสบภัยจากรถ ก่อน ซึ่งจะคุ้มครองในวงเงิน 30,000 บาทแรก</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีมี พ.ร.บ. คู่มครองผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาลรับเป็นผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล จะมีระบบเรียกเก็บค่ารักษาจากบริษัท ประกันภัยโดยนักศึกษาต้องนำหลักฐาน พ.ร.บ. คู่มครองผู้ประสบภัยจากรถให้โรงพยาบาลเรียกเก็บจากบริษัทประกันในวงเงิน 30,000 บาท หลังจากนั้น สามารถใช้สิทธิการรักษาปัจจุบัน (จ่ายตรง บัตรทอง ประกันตน) - กรณีไม่มี พ.ร.บ. คู่มครองผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาลรับเป็นผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล นักศึกษาต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในวงเงิน 30,000 บาท หลังจากนั้นจึงสามารถใช้สิทธิปัจจุบัน (จ่ายตรง บัตรทอง ประกันตน) - กรณีเป็นผู้ป่วยนอก นักศึกษาต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาล ในวงเงิน 30,000 บาทแรก หลังจากนั้นจึงสามารถใช้สิทธิ ตามสิทธิปัจจุบัน (จ่ายตรง บัตรทอง ประกันตน)
<p>5. ถ้าไม่มี พ.ร.บ. คู่มครองผู้ประสบภัยจากรถ นักศึกษาสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ ต้องทำอย่างไร</p>	<p>5. ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางจราจรและนักศึกษาไม่มี พ.ร.บ. คู่มครองผู้ประสบภัยจากรถ นักศึกษาต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาล ในวงเงิน 30,000 บาทแรก ก่อนใช้สิทธิตามสิทธิปัจจุบัน (จ่ายตรง บัตรทอง ประกันตน)</p> <p>*** ดังนั้น ขอให้นักศึกษา ที่ขับขีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทำ พ.ร.บ. คู่มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคน</p>
<p>6. นักศึกษาสิทธิบัตรทองโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ ไปฝึกงานต่างจังหวัด เกิดอุบัติเหตุ ทำอย่างไร</p>	<p>6. นักศึกษาที่ใช้สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อต้องไปฝึกงานต่างจังหวัด ถ้าได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชนที่เข้าร่วม โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ 1 ครั้ง (ยกเว้นอุบัติเหตุตาม พ.ร.บ. คู่มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีไม่มีพ.ร.บ. คู่มครองผู้ประสบภัยจากรถ นักศึกษาต้องจ่ายในวงเงิน 30,000 บาทแรก) และถ้ามีการนัดติดตามการรักษา นักศึกษาต้องใช้ สิทธิปัจจุบัน (สิทธิจ่ายตรง ใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง สิทธิบัตรทอง และประกันสังคมให้ติดต่อขอใบส่งตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อรักษาต่อเนื่อง)</p> <p>แนวปฏิบัติ กรณีนักศึกษาสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ไปฝึกงานต่างจังหวัด ให้คณะที่จะส่งนักศึกษาที่จะไปฝึกงาน ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>6.1 ส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะไปฝึกงานให้ PCU ที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษา (PCU 123 มข. รับผิดชอบนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพ 6 คณะ / PCU นศ. มข. รับผิดชอบนักศึกษา 15 คณะที่เหลือ) เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา และดำเนินการขึ้นสิทธิ/ย้าย สิทธิบัตรทองเป็น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้เสร็จสิ้นก่อนไปฝึกงาน</p>

คำถาม	คำตอบ
	6.2 ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้แหล่งฝึกงานของนักศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการดูแลนักศึกษาเมื่อเจ็บป่วย โดยเรียกเก็บค่ารักษาจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (เฉพาะกรณีที่นักศึกษาเป็นสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
7. การใช้สิทธิรักษาพยาบาล ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก เมื่อเจ็บป่วยจะเป็นอย่างไร	7. นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ให้ใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่ กรณีนักศึกษาอาศัยในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ต้องการใช้สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้นักศึกษาติด งานเวชระเบียนและสถิติ อาคาร สว. 2 ชั้น 2 ตรงข้ามอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวัน เวลาราชการ
8. กรณีนักศึกษาต่างชาติต้องทำอะไร	8. นักศึกษาต่างชาติรหัสมากกว่า 2556 ให้ทำประกันสุขภาพทุกราย
9. กรณีนักศึกษาจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและ/หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ต้องทำอะไร	9. ให้นักศึกษาทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและ/หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ยา วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ) ล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์เพื่อการจัดเตรียมบุคลากรและเวชภัณฑ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองและให้ผู้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนบุคลากร ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 5/2558 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) ข้อ 5.5.3 และค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อม

25 มกราคม 2559